



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ได้กำหนดแนวทาง
ดำเนินการเพื่อใช้ปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ.๒๕๕๑ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการ
พิเศษ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.กำหนดไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลง
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ โดยมอบให้ อ.ก.พ.กรม และผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่
จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ.กรมกำหนด และ อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ได้มอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ได้คัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
จำนวน ๕ ราย ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	ส่วนราชการ
๑	นายวิมล จิตรปลื้ม	สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)	สำนักงานสาธารณสุข อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
๒	นายจตุพร เลิศฤทธิ์	สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)	สำนักงานสาธารณสุข อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
๓	นางอนงค์ ดลประสิทธิ์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล ตำบลบ้านหัน สำนักงานสาธารณสุข อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	ส่วนราชการ
๔	นางจุไรวรรณ ศรีศักดิ์นอก	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)	กลุ่มงานอนามัย สิ่งแวดล้อมและ อาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชัยภูมิ
๕	นางสาววนิดา รอยยุทธ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)	กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชัยภูมิ

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น ลำดับที่ ๑ - ๕ จัดส่งผลงานประเมินตามจำนวนและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนด ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๐ และที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/ว ๓๒๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ภายใน ๑๒ เดือน นับตั้งแต่วันประกาศ หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถส่งผลงานได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด ต้องขอรับการคัดเลือก (ซีตัว) ใหม่ อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงผลการคัดเลือกดังกล่าวให้ทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายวชิระ บลพิบูลย์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

บัญชีรายชื่อและเอเยนด์แนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ตามมติคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ข้อ ที่	ชื่อ - สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	ประเภท	สัดส่วน ของผลงาน
๑	นายวิมล จิตรปลื้ม	จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัวแดง กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๕๖๔๙๗	จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านเขว้า สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)	๒๙๕๖๖	เลื่อนระดับ	๑๐๐%
๒	นายจตุพร เลิศฤทธิ์	ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน " เรื่อง การใช้โปรแกรมสุขภาพเพื่อป้องกันอันตรายจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ "	๕๖๒๗๒	จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชัยภูมิ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๕๖๓๙๔	เลื่อนระดับ	๑๐๐%
	ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน " เรื่อง การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยการเสริมสร้างสมรรถนะและการทำงานของชุมชนในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ "	ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน " เรื่อง กระบวนการบริหารจัดการ เครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System : DHS) อย่างเป็นเอกภาพ สู่การขับเคลื่อนงานพัฒนาสุขภาพระดับอำเภอ "		จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเนินสง่า สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)			
	ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน " เรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยการเสริมสร้างสมรรถนะและการทำงานของชุมชนในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ "	ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน " เรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ "					

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	ประเภท	สัดส่วน ของผลงาน
๓	นางอนงค์ ดลประสิทธิ์	จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรสมบูรณ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระโพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)	๕๖๔๓๙	จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรสมบูรณ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)	๕๖๔๒๖	เลื่อนระดับ	
๔	นางจุไรวรรณ ศรีศักดิ์นอก	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระโพธิ์ทอง ที่สามารควควบคุมระดับน้ำตาลได้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ กลุ่มงานอนามัยแผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๕๕๓๗๗	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๕๕๓๙๓	เลื่อนระดับ	๖๐%
	ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน " เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานที่คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระโพธิ์ทอง						
	ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน " เรื่อง จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ โดยผู้ป่วยเบาหวาน ที่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้						
	ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน " เรื่อง การพัฒนารูปแบบการดูแลต่อเนื่องที่บ้านที่เน้นการดูแลแบบองค์รวมในผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ						๙๐%

A. Jit

ชื่อ - สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	ประเภท	สัดส่วน ของผลงาน
นางสาวนิตา รอยยุทธ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ กลุ่มงานประกันสุขภาพ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๕๕๔๑๓	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ กลุ่มงานประกันสุขภาพ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๕๕๓๙๔	เลื่อนระดับ	
ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน "	เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดทำแผนคุ้มครองสมุนไพรร และบริเวณถิ่นกำเนิดสมุนไพรรแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ ป่าชุมชนภูตะเภา อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ					๙๕%
ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "	เรื่อง พัฒนารูปแบบการบูรณาการงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนปัจจุบัน ในการดูแลสุขภาพ ประชาชนจังหวัดชัยภูมิ					

ศ. จี